

Hội nghị Cấp cao về các giải pháp thúc đẩy thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020

Ngày 8 tháng 12 năm 2010, tại Hà Nội, đã diễn ra “Hội nghị Cấp cao về các giải pháp thúc đẩy thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020” do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Quỹ Phát triển Phụ nữ Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Mục tiêu của Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015; tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cấp uỷ đảng và hệ thống chính trị trong việc đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong các cấp uỷ đảng, hội đồng nhân dân, đại biểu quốc hội từ Trung ương đến cơ sở nhiệm kỳ 2011-2015 và những nhiệm kỳ tiếp theo, đúng như mục tiêu đã được đề ra trong Nghị quyết số 11/NQ-QĐ ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cho biết: Bình đẳng giới vừa là mục tiêu lâu dài, vừa là mục tiêu quan trọng của sự phát triển. Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới chính là nhằm đảm bảo quyền và cơ hội bình đẳng của cả hai giới nam và nữ trong hệ thống chính trị. Ngoài ý nghĩa nhân văn, nhân đạo cao cả của việc thực hiện tốt mục tiêu, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, thì bình đẳng giới còn bao hàm trong đó nội dung kinh tế, chính trị, xã hội hết sức sâu sắc và rộng lớn.

Nhấn mạnh sự cần thiết của việc tổ chức Hội nghị này, bà Suzzette Mitchell, Trưởng đại diện Quỹ Phát triển Phụ nữ Liên hợp quốc tại Việt Nam cho rằng, Hội nghị được tổ chức rất đúng thời điểm và vô cùng quan trọng, bởi vì Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XI và hoàn thiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020. Bà Suzzette Mitchell cho rằng, khi Việt Nam được xếp vào nhóm nước có thu nhập trung bình thì việc duy trì những thành quả về bình đẳng giới càng trở thành một vấn đề vô cùng quan trọng. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới lần đầu tiên được xây dựng thực sự là một bước ngoặt trong việc tiếp tục thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trình bày một số nội dung chính và các kiến nghị, đề xuất của Dự thảo Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Theo đó, Chiến lược đặt trọng tâm ưu tiên vào 7 mục tiêu cụ thể sau: *Thứ nhất*, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. *Thứ hai*, giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động và việc làm. Tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo nông thôn và phụ nữ dân tộc thiểu số với các nguồn lực kinh tế và thị trường lao động.

Thứ ba, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ với nam giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. *Thứ tư*, đảm bảo bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. *Thứ năm*, bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hoá và thông tin. *Thứ sáu*, bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới. *Thứ bảy*, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận những nội dung như: Xác định trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo trong các cấp uỷ đảng, Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp; Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm cụ thể hoá, ràng buộc trách nhiệm, quy định rõ trách nhiệm của từng cấp uỷ đảng, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, những người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể xã hội từ Trung ương đến địa phương, cơ sở trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu (dài hạn, ngắn hạn) trong đó chú trọng đề ra các chỉ tiêu ưu tiên ở từng cấp, ngành, địa phương trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; Xây dựng chiến lược quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị trước mắt cũng như lâu dài, xác định các chỉ tiêu cụ thể và giải pháp để đạt được các chỉ tiêu; Xem xét khả năng thành lập một Bộ hoặc/và một bộ phận chuyên trách về công tác bình đẳng giới trong các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị; và Những giải pháp đột phá nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. ■

P.V.

**Thông báo về việc bổ nhiệm
Phó Tổng Biên tập, Quyền Tổng Biên tập
Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, nhiệm kỳ 2010-2015**

Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-KHXH do Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam ký ngày 19 tháng 10 năm 2010, PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng Viện Gia đình và Giới, sẽ kiêm giữ chức Phó Tổng Biên tập, Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2010-2015.

Phát biểu tại lễ trao quyết định bổ nhiệm, GS.TS. Đỗ Hoài Nam - Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam - nhấn mạnh nhiệm vụ nặng nề cùng những trọng trách lớn lao đặt ra đối với tân Phó Tổng Biên tập, Quyền Tổng Biên tập. Giáo sư Chủ tịch chúc toàn thể đơn vị luôn đoàn kết để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chủ tịch cũng bày tỏ lời cảm ơn đến TS. Trần Thị Vân Anh, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí, người đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. ■

P.V.